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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 2/2567 

วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

3. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

4. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

5. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

6. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

7. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

8. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

9. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

10. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

11. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

12. คุณมุกดา โจวตระกูล 

13. คุณสุพจน รุงเจริญ 

14. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ 

2. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

3. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล 

4. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

6. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

7. คุณชัยวัฒน คลังวิจิตร 

8. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

9. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

10. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ์ 

11. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

12. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

13. คุณภูวดล อางสันติกุล 
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สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณณศิภัสร  บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานในท่ีประชุมไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

ทานประธานกลาวขอบคุณกรรมการทุกทานท่ีเขามารวมชวยกันในงาน Cosmoprof CBE ASEAN ท่ีจัดไป

แลวในวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2567 ท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ อยางไรก็ดีมีไดรับขอสังเกตมาวา Roll Up ท่ีใชมี

ขอมูลท่ีไมเปนปจจุบันจึงอยากเสนอใหกรรมการพิจารณาจัดทำ Roll up ใหม 

มติท่ีประชุม ดร.ปรีชากรพรอมฝายเลขารับทราบและจะดำเนินการปรับปรุง Roll up ใหทันสมัยมาก

ยิ่งข้ึน   

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2567 วันจันทรที่ 10 มิถุนายน 

2567 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   ความคืบหนาในการจัดการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอางอาเซียน ครั้งท่ี 40  

ฝายเลขาฯ ไดแจงใหกรรมการทราบวาไดมีการประชุมรวมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

เดือนท่ีผานมาและมีการแบงความรับผิดชอบการทำงานไปในแตละสมาคม ซ่ึงในสวนของสมาคมผูผลิตเครื่องสำอาง

ไทย จะรับผิดชอบในเรื่องการลงทะเบียน เรื่องโรงแรม และในสวนของการจัดการเรื่องการเงิน ซ่ึงทีมงานก็ไดแบง

หนาท่ีกันออกไปแลว โดยผูรับผิดชอบหลักเรื่องการลงทะเบียน ไดแก คุณสายใจ คุณณิญาภรณ และคุณพรพรรณ 

สวนโรงแรม ไดแก คุณชนะชัย คุณชนิดา และคุณวัชราพร สวนเรื่องการเงินจะรับผิดชอบโดยคุณภูวดล และศิวาพร 

นอกจากนี้มติท่ีประชุมยังเห็นดวยกับการเก็บเงินผูรวมงานท่ี 16,000 บาทหรือ 500 USD  

มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติเสนอใหเก็บเงินราคาพิเศษสำหรับ SME และเจาหนาท่ีรัฐภายในประเทศท่ี 

10,000 บาท  

3.2   ACA Membership fee 2024 (โดยคุณชนะชัย และดร.ปรีชากร) 

คุณชนะชัย และดร.ปรีชากรไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาไดชำระเงินคา ACA Membership แกเหรัญญิก

ของทาง ACA เปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมกันนี้ไดนำใบเสร็จมามอบใหแกเหรัญญิกแลว 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รับรองสมาชิกใหม 

 ทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ผูจัดจำหนายเครื่องสำอาง) ไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมผูผลิต

เครื่องสำอางไทย ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไดแนบเอกสารมาอยางครบถวน ดังเอกสารแนบ 2 จึงขอใหกรรมการพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับรองบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดเปนสมาชิก 

 

 4.2 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 (โดย คุณภูวดล) 

 เนื่องจากคุณภูวดลติดภารกิจ ฝายเลขาจึงขออนุญาตรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2567 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 4.3 กรมศุลกากรใหเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 เปนน้ำหอม 

 ฝายเลขาแจงใหกรรมการทราบวามีสมาชิกของสมาคมสอบถามวา ขณะนี้ทางสรรสามิตไดออกหนังสือเวียน

ไปยังกรมศุลกากรใหเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 ซ่ึงสงผลให

บริษัทฯ ท่ีเปนผูนำเขาวัตถุดิบหัวน้ำหอมเพ่ือมาจัดจำหนายในโรงงานตางๆ ไดรับผลกระทบ จึงขอความชวยเหลือ

สมาคมฯเปนตัวแทนผูประกอบการเขาพูดคุยกับทางกรมสรรพสามิต จึงขอใหกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกลาว 

 มติท่ีประชุม  จากการตรวจสอบเบื้องตนพบกวา พิกัด 3302 นาจะจำกัดอยูเพียงกลุมน้ำหอมท่ีนำมาใช

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเทานั้น พรอมกับปจจุบันยังไมมีสมาชิกรายงานวาโดนเก็บภาษีหัวน้ำหอมสำหรับวัตถุดิบท่ี

พ.ค.67 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2567

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2567 5,100.00 390,292.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 3,400.00 88,940.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 0.00

รวมรายรับ 8,500.00                479,232.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          26,500.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,868.42                11,078.81                                      

ค่าไฟฟ้า 35.62                      161.99                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2567 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 38,398.96              161,852.79                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 40,303.00 199,593.59 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (31,803.00) 279,638.41 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 มิถุนายน 2567 279,638.41 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤษภาคม 2567



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

5 
 

Business Use 

นำมาใชผลิตเครื่องสำอาง จึงขอใหตอบสมาชิกเชนนี้กอน จนกวาจะสามารถหาหลักฐานประจักษไดวามีการเก็บตอ

หัวน้ำหอมท่ีนำมาใชในการผลิตเครื่องสำอางจริง 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 การประชุมหารือเรื่อง การกำหนดขอความและคำเตือนบนฉลากของยาสีฟนผสมฟลูออไรด วัน

อังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น. (โดยทีมวิชาการ) 

 คุณชนะชัย ไดรายงานแกท่ีประชุมวาในการประชุมดังกลาวทางกองเครื่องสำอางไดเชิญตัวแทนทันตแพทย

จาก 13 มหาวิทยาลัย พรอมตัวแทน NGO ซ่ึงท้ังสองกลุมยืนยันท่ีจะใหผูประกอบการใสขอมูลการใชแบบแบงชวง

อายุในเด็กบนฉลากยาสีฟนผสมฟลูออไรด ทางสมาคมฯ ไดแสดงจุดยืนไมเห็นดวยในกรณีดังกลาวเนื่องจากไมมีความ

เปนสากล ไมเปนไปตามหลักอาเซียน รวมถึงเปนการกระทำท่ีเกินกวาเหตุและไมมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันไดวา

การใสขอความดังกลาวจะสามารถทำใหเด็กฟนผุไดจริง พรอมกันนี้ยาสีฟนหลายประเภทท่ีผสมฟลูออไรดก็ไมมี

คำแนะนำใหใชในเด็ก ท้ังนี้ในการประชุมดังกลาวไดมีการเปดโหวตใหผูเขารวมประชุมเลือก ภายหลังจะนำขอสรุป

เขาประชุมอนุกรรมการตอไป  

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝายวิชาการติดตามเรื่องดังกลาวตอไป 

 

 5.2 การเขารวมโครงการส่ือสารประชาสัมพันธนวัตกรรมและหองปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2567 เวลา ๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ (โดยคุณชนะชัย)  

 คุณชนะชัย ไดรายงานแกท่ีประชุมวาไดเปนตัวแทนเขารวมโครงการสื่อสารประชาสัมพันธนวัตกรรมและ

หองปฎิบัติการ ท่ีจัดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงทางกรมไดมีการนำเสนอหนวยวิเคราะหตางๆท่ีทางกรม

สามารถตรวจสอบได ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการทราบโดยถวนหนา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 5.3  การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งท่ี 4/2567 ในวันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2567 (โดยดร.ธนกร) 

ดร. ธนกรไดเปนผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมดังกลาว และไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาการประชุม

อนุกรรมการครั้งนี้มีเรื่องหลักอยูสองเรื่อง เรื่องแรกคือการอัพเดทรายการสารหามใชเพิ่มขึ้นอีก 55 ตัวซึ่งเปนการ

ประกาศที่สอดคลองกับมติอาเซียนที่มีการสรุปไปกอนหนานี้ สวนเรื ่องที่สองคือปรับแกประกาศสารอาจใชใน

เครื่องสำอางในเรื่องของ Hydrogen Peroxide และ Silver Zinc Zeolite  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  

 5.4 การประชุมคณะทำงานภาคประชาชนเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานส่ือสารเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพ

ตามกรอบนโยบาย อย. วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (โดยคุณมุกดา) 

คุณมุกดาไดเปนตัวแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมดังกลาว โดยมีขอสรุปจากการประชุมดังนี้ 

1) การพิจารณาผลงานของคณะทำงานภาคประชาชน เพ่ือมอบรางวัล ORYOR Best Network Award ของป 2567  
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2) รายงานกิจกรรมตามปฏิทินแผนงานของคณะทำงานภาคประชาชน ป 2567  

3) สรปุผลการขับเคลื่อนตามแผนงานของภาคประชาชนและภาคีเครือขาย  

4) กิจกรรม เสวนา สื่อสารเตือนภัย ตอบโต ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑสุขภาพ “คนไทย คิดได ใชเปน” 

5) ระดมสมองตระหนักรู กับสื่อมิจฉาชีพ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 5.5 18th ICCR Meeting, Taipei, 9-11 July 24 (โดย ดร.ปรีชากร) 

 ทานประธานและดร.ปรีชากรไดเปนตัวแทนสมาคมเพ่ือเขารวมการประชุม ICCR รวมกับทางอย. ท่ีไตหวัน 

ท้ังนี้ดร.ปรีชากรไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาประเทศไทยเปนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไดเขารวมงาน

ดังกลาว และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ก็ใหความสนใจเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของภูมิภาคอาเซียนคอนขางมาก ท้ังนี้

หัวขอท่ีไดพูดคุยกับสามารถสรุปไดดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 5.6 การประชุมช้ีแจงผลการพิจารณาขอเสนอของภาคอุตสาหกรรมตอแนวทางการโฆษณา

เครื่องสำอางและการจดแจงท่ีเกี่ยวของ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2567 (โดยทีมวิชาการ) 

 คุณศิวาพร ตัวแทนฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือชวงเชาท่ีผานมากรรมการสมาคมฯ หลาย

ทานไดเขาไปรวมประชุมชี้แจงผลการพิจารณาเรื่องเคลม โดยสรุปวาจากขอเสนอท่ีทางสมาคมฯ รวมกับกลุม

เครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมมีไดรับการอนุมัติมาประมาณ 20% ของท้ังหมด ในสวนท่ียังไมสามารถใหไดไดมีการ

ขอใหทำเอกสารสนับสนุนเขามาใหมและใหเฉพาะเจาะจงกับเครื่องสำอางมากยิ่งข้ึน ซ่ึงทางสมาคมฯ ไดขอบคุณทาง

เจาหนาท่ีท่ีจัดใหมีการประชุมนี้ข้ึน พรอมรองขอใหมีการจัดประชุมเชนนี้ในทุกไตรมาส เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมและ

ภาครัฐมีความเขาใจท่ีตรงกันและสามารถพัฒนาคำเคลมใหมๆ ท่ีอยูในบริบทเครื่องสำอางใหมีความทันสมัยตอไป 

นอกจากนี้ทางกองยังขอใหทางสมาคมฯ และกลุมแจงรูปแบบคูมือโฆษณาเครื่องสำอางวาอยากใหจัดทำรูปแบบไหน

เพ่ือใหเขาใจงาย พรอมใหชวยคิดกลไกการกำกับดูแลวาทำอยางไรจึงจะชวยผูประกอบการท่ีกระทำความดีได ท้ังนี้

เอกสารในการประชุมยังไมไดรับมาท้ังหมด ฝายเลขาจึงขอตามเอกสารแลวจะสงใหกรรมการทุกทานตอไป 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 3/2567  ในวันอังคารท่ี 

13 สิงหาคม 2567 


